



www.swu.ac.th



ศูนย์สารนิเทศและการประชาสัมพันธ์
0-2649-5000 / 0-2259-7166

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



ขอเชิญชวนพลเอกนิกรชาวไทย ประดับธงตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554

ฉบับที่ 201

ร. เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี จับมือ ร.สาธิต มศว พัฒนาการศึกษาในแบบ 'สาธิต'

นายประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบันร่วมด้วยอาจารย์สุภาภักดิ์ ปฐมธัญญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณาจารย์จากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มศว ประสานมิตร



เปิดร้านยา มศว 2 : ผศ.พทพ. นนตล ทองนพเน็ช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิด "ร้านยา มศว 2" ณ อาคารพลาซ่า ชั้น 2 มศว องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ซึ่งร้านยา มศว 2 นี้เป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและให้คำปรึกษาคำนวณสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์ด้วย โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 10.30-19.30 น. และวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

'มศว' วิจัยแป้งมันเป็นสารดูดความชื้นในอาหาร

งานวิจัยของอาจารย์ มศว เผย แป้งมันสำปะหลังในอาหาร ไรต่อความชื้น อาหารเสีงง่าย เร็วขึ้น และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยงานวิจัย เรื่องการวิเคราะห์คุณลักษณะของสารดูดความชื้นบริโภคได้แป้งมันสำปะหลังในอาหาร



ลงนาม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ



ดีมนานบุคคตาร : รศ.ดร.วิภาวี อุทุมพรพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระระชะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วิภาดา อเนตพงษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย นำรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และนักวิชาการศึกษากจากทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สำนัก ไปร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของงานบริการการศึกษา" ณ โรงแรมคณาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยผลที่ได้จากงานสัมมนาทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบกลยุทธ์การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการการศึกษา รวมทั้งการร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สำนัก กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พัฒนาการศึกษาในแบบ 'สาธิต'

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว กล่าวถึงความสำคัญความตอนหนึ่งว่า "โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ก็เหมือนโรงเรียนที่โรงเรียนน้อง เหมือนคนบ้านเดียวกัน เมื่อเราพร้อมที่จะลงนามก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะแสดงความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน การลงนามเป็นเพียงพิธีการ การประกาศไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ภาระหรือพันธกิจที่สำคัญนั้นจะมีความยั่งยืนและต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่มาทำบ้านที่ก่อกองความร่วมมือทางวิชาการกันในวันนี้ วันนี้เราอาจจะสงสัย ไม่มั่นใจ แต่พรุ่งนี้ 10 ปีข้างหน้า พิธีการในวันนี้จะแสดงให้เห็นผลของพลัง ศักยภาพความร่วมมือของเราได้ว่าเป็นอย่างไร มศว วันนี้เรามีอายุ 62 ปี และก่อตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นมาทั้งที่ สาธิตประถมและสาธิตมัธยมที่ประสานมิตร สาธิตปทุมวันและโรงเรียนสาธิตที่ มศว องครักษ์ น้องใหม่ล่าสุดนั้นด้วย ดูแล้วก็เหมือนเป็นสวัสดิการที่ใครต่อใครก็อยากมาฝากบุตรหลานให้เข้าเรียนแต่นั่นก็เป็น 'กะพี้' แต่สาธิตเป็น 'ห้องทดลอง' หรือ Demonstration คือการสร้างแบบแผนสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อป้อนไปสู่สังคม โรงเรียนสาธิต มศว ขึ้นอยู่กับคณะศึกษาศาสตร์ มศว บางส่วนก็ขึ้นอยู่กับ มศว รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบที่เราเรียกว่า สาธิต คือเหมือนเป็นแปลงทดลองซึ่งผมเชื่อว่า ธง ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ก็คือการที่เราจะนำผลของนวัตกรรมทางวิชาการ ทางบุคลากรไปสู่การรับรู้ได้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะท่านโสภณ สุภาพงษ์ ทุกท่านก็ได้ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา และล่าสุดก็เกิดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ที่จะทำงานกับโรงเรียนสาธิตเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอีกมากมายในโลกใบนี้ รวมไปถึงเรื่องของไอทีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางวิชาการและการดำเนินชีวิตประจำวัน มศว ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องไอทีที่ได้จัดงานไอทีวิชาการขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นครั้งที่ 3 แล้ว สิ่งสำคัญผมคิดว่าคือเราจะบูรณาการสรรพความรู้ทั้งหลายนั้นมาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างไร ผมยังเคยคิดสนุกๆ ว่าผู้บริหารโรงเรียนสาธิตชุดนี้ได้เอาอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ มาชั่งกับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน ทั้งการเรียนการสอน นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากการศึกษาจะได้สัมผัสไปสู่หน่วยงานที่มีอยู่มากถึง 30 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าคุณจะไปพบแพทย์ จบทันตะ ก็ล้วนมีกระบวนการศึกษาที่เข้าไปบูรณาการได้ เพื่อให้ครูบาอาจารย์ นิสิต ได้ถ่ายทอดสรรพความรู้ไปสู่ชุมชนหรือองค์กร ผมมั่นใจว่า

มศว เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากว่าเรามีโรงเรียนสาธิตในทั้ง 3 แห่งแล้วก็กำลังก่อเกิดสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่องครักษ์ คือโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ซึ่งเปิดแล้วและนับเนื่องไปถึงโรงเรียนสาธิตชุมชนสมเด็จพระย่าที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าผมจะโกลั้หมตวาระของการเป็นอธิการบดี มศว ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่ผมก็จะติดตามและขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้นำสิ่งดี ๆ มาสู่มหาวิทยาลัยท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและยุ่งเหยิงมากมาย"

ด้านนายประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กล่าวว่า "ผมอยากเห็นโรงเรียนได้แสวงหาความร่วมมือกับโรงเรียนที่อยู่ในความเจริญก้าวหน้า ชื่นแนวหน้าอย่างโรงเรียนสาธิต มศว เป็นโรงเรียนระดับเลิศคลาสมาตรฐานสากล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชมีอายุ 115 ปี ได้ผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียงมากมายไปสู่สังคมทั่วประเทศ ผมเองในฐานะศิษย์เก่าลูกหม้อของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความรู้สึกดีใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้า ความเติบโตมั่นคงของ มศว ในวันนี้จากการที่ได้เข้าเยี่ยมชมหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยภายในหอจดหมายเหตุ แต่ในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็อยากให้มหาวิทยาลัยคณะต่างๆ ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง อีสาน และได้ ซึ่งในพื้นที่การศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการแนะแนวการศึกษาด้วยเช่นกัน หลังจากความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ไปแล้วผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถทำให้เกิดการผลิตรายการออกผลทางด้านความมั่งคั่งทางการศึกษาในส่วนของภาคอีสานล่างต่อไป"

อาจารย์สุภาภักดิ์ ปรมาภิลล ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว กล่าวที่ "ความร่วมมือนี้เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามทีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบันให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา พัฒนานวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมตามประเมินผลและระดมเครือข่ายในเขตพื้นที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและโรงเรียนสาธิต มศว"

โรงเรียนสาธิตกับห้องเรียนภาษาสากลและห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ระบบโรงเรียนสาธิต "Demonstration School" ได้พัฒนาขึ้นในสังคมไทย พร้อม

กับการพัฒนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) เป็นระบบโรงเรียนที่มีสภาพเป็นแปลงสาธิตการศึกษา ขึ้นพื้นฐาน ภายใต้วิทยาลัยวิชาการศึกษาในอดีต ที่เป็น "การศึกษาศาสตร์" ทั้งระบบ พัฒนามาอยู่ภายใต้ร่มคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน

วันเวลานี้(2554)เราได้ร่วมกันพัฒนาระบบโรงเรียนสาธิตให้เป็นทั้งห้องทดลองและแปลงสาธิตการศึกษา (Laboratory and Demonstration School) ภายใต้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ มศว "ความเป็นแปลงทดลองทางการศึกษา" ย่อมเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์คณะร่วมผลิตและทุกคณะทุกหน่วยงาน ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิตทางด้านศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตย่อมต้องเป็นฐาน เป็นความรับผิดชอบ เป็นคุณค่าที่สำคัญยิ่ง นอกจากนั้นแล้วคุณภาพของ "ความเป็นแปลงสาธิตทางการศึกษา" ยังดำรงอยู่และได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

วันเวลานี้ มศว ของเรามีระบบโรงเรียนสาธิตที่เข้มแข็งมากหลายประการ (จึงเป็นที่คาดหวังมาก)

1. คณะศึกษาศาสตร์เป็นแม่บ้านและมีคณะร่วมผลิตที่รับผิดชอบการสอนวิชาเอก คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา เสริมทัพให้เข้มแข็ง มีคณะกรรมการร่วมที่เข้มแข็ง
2. มีระบบการนิเทศปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ที่เข้มแข็ง ชัดเจน ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน
3. นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ต้องฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทุกอย่างเหมือนครูอาจารย์ประจำ คนหนึ่งต้องมีประสบการณ์ในโรงเรียนสาธิต มศว แห่งใด แห่งหนึ่ง 1 ภาคเรียน และโรงเรียนอื่น ๆ 1 ภาคเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและเข้มแข็ง
4. นิสิตทุกคนมีระบบการเตรียมการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลที่เข้มแข็ง และทุกคนต้องทำวิจัยชั้นเรียน (Action Research) ไปพร้อมกัน
5. มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมนิตินทางการศึกษา ทั้งกิจกรรมร่วมและกิจกรรมของแต่ละคณะ เป็นระบบกองทุนที่มีงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

เรามี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กำลังดำเนินการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา องค์กรระดับคณะที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก (มีโรงเรียนสาธิตอยู่ในสถาบันดังกล่าว)

และกำลังดำเนินการ "โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระย่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่" รวมแล้วจะมีโรงเรียนสาธิต 5 แห่ง...ทำทนายมาก


นโยบายที่มหาวิทยาลัยให้ไว้ตั้งแต่ปี 2546-2547 คือ ขอให้พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีห้องเรียนภาษาสากล/ภาษาอังกฤษให้มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้พัฒนาหลักสูตร EPTS (English Program for Talented Students) สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีผู้นิยมมาก ขยายเป็นสองห้องเรียนแล้ว โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และกำลังดำเนินการเรื่องห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความคาดหวังทางด้านนี้ต่อไปอีก


สำหรับ "โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์" ภายใต้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว เปิดรับนักเรียนทั่วไปปีการศึกษา 2554 และจะพัฒนาให้มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนภาษาสากลต่อไป พร้อมไปกับการเรียน 2 ระบบ คือ ระบบไปกลับและหอพัก

'มศว' วิจัยแป้งมัน

ว่า "ขนม ยา หรือวิตามินตลอดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็เครื่องหนังอย่างพวกกระเป๋า รองเท้าไวต่อความชื้นในอากาศอย่างยิ่ง และถ้ามีความชื้นเข้าไปในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียและเปลี่ยนรูปร่างไป ไม่ว่าจะเป็กลิ่น สี ขนมขบเคี้ยวที่กรอบ ๆ ก็จะไม่กรอบ ดังนั้น อาหาร ยา หรือขนมที่บรรจุในกล่อง ขวด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะใช้สารดูดความชื้นบรรจุใส่ห่อและถุงเล็ก ๆ และใส่ร่วมกับขนม อาหารในขวดยา หรือแม้แต่ในรองเท้า กระเป๋า ส่วนใหญ่จะเป็นห่อเป็นซองเล็ก ๆ ซ้ำในมีสารดูดความชื้น ที่รู้จักกันและนิยมใช้มากที่สุดก็คือ Silica Gel มีลักษณะเป็นเม็ดใส ๆ มีคุณสมบัติดูดความชื้นได้ดี และบ่อยครั้งที่เดี่ยวถ้าถุงหรือห่อซึ่งบรรจุ Silica Gel แตก เม็ดใสของ Silica Gel จะรวมไปกับขนมหรืออาหาร ซึ่งถ้ามีผู้บริโภครับประทานเข้าไปโดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ขาดความรู้ ย่อมส่งผลต่อร่างกาย นั่นคือ ทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อเมือกต่าง ๆ ในร่างกาย แต่ยังไม่มียารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคสารดูดความชื้น แต่เคยมีคนเคยโดนสารกันความชื้นที่บรรจุในห่อหรือในซองจิกขาดและกระเด็นเข้าตา ทำให้ตาบอดโดยคุณสมบัติของสารดูดความชื้นหรือ Silica Gel นั้นมีคุณสมบัติดูดความชื้นได้ดีเมื่อไปสัมผัสกับเยื่อเมือกในร่างกายที่มีความชื้น จะมีปฏิกิริยาทันทีและทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรง"

• คิด - คมวาทกรรม  วิจัย ตีต่อกร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หวังว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งแห่งหนึ่งในสังคมไทย และท่านคือส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถ้าองค์กรเข้มแข็ง ความสุขสบายและศักดิ์ศรีย่อมส่งผลกระทบต่อหน้า ความสุขสบายส่วนย่อมเป็นส่วนย่อยในองค์กร

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว  สมเส็ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษแห่งชาติ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

2. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

“สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย” ก็เป็นความฝันของมหาวิทยาลัยมา 6-7 ปี เช่นกัน เคยเสนอเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ได้รับข้อเสนอแนะมากมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รับผิดชอบ) แล้ววันนี้ก็ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (8 กุมภาพันธ์ 2554) การนำเสนอเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย เชื่อมั่นว่ามติเห็นชอบอย่างแน่นอน ด้วยมหาวิทยาลัยได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยเช่นกันวันนี้ มศว พัฒนาระบบ พัฒนางบประมาณการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทางการวิจัยไปมากแล้ว งบเงินใหญ่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคือ “มหาวิทยาลัยวิจัย”

งบประมาณวิจัยรวมจากปี 2550 ประมาณ 40 ล้านบาท ถึงปี 2554 งบประมาณวิจัยรวมประมาณ 150 ล้านบาท เรามีผลงานวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประดิษฐ์กรรมจากการค้นคว้าวิจัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย 300 ทุน เพื่อสร้างแรงจูงใจ งบเงินใหญ่ของมหาวิทยาลัยคือ “มหาวิทยาลัยวิจัย” และนั่นคือภารกิจหลักของ “สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย” อย่างจริงจังแน่นอน

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (2535-2539) โดยเสนอแนวทางการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ (1) สาขาอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร (2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (3) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) สาขากายภาพบำบัด (5) สาขาเภสัชศาสตร์ (6) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (7) สถาบันวิจัยและพัฒนา (8) ศูนย์การแพทย์ (9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (10) ขยายพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

ในช่วงเวลาทศวรรษเศษ มศว ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาไปแล้ว 9 ข้อ เหลือเพียงข้อ 3 “สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันเป็นหน่วยงานภายในขึ้นมา 3 หน่วยงาน คือ สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยไม่สามารถพัฒนาการวิจัยแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักการของการเป็น “สถาบัน” ได้ จึงได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยยุบสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษาไปแล้ว ได้พยายามพัฒนา 2 สถาบันที่เหลือต่อมา แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาให้เข้มแข็งได้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่ได้วิเคราะห์และบูรณาการ 3 หน่วยงานดังกล่าว ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

1. ผลพวงองค์ความรู้จากการวิจัยทั้ง 3 สถาบัน คณาจารย์ บุคลากร เป็นทุนที่เข้มแข็ง
2. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ที่เสนอไว้ ยังขาด “สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
3. โลกกำลังวิกฤติในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว เกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เป็นประการสำคัญ
5. เรื่องการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชุมชนโลก (Global Community) และเป็นรายได้ระดับต้นๆ ของทุกประเทศ
6. บุคลากรจาก 2-3 สถาบันที่มีอยู่ขณะนี้ เป็นคณาจารย์ปริญญาเอกและกำลังศึกษาปริญญาเอก 12 คน บุคลากร 15 คน มีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและการบริหารงาน
7. สองสถาบันที่ดำรงอยู่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับหลายคณะ

ข้อเสนอ บูรณาการทุนที่เข้มแข็งทางการวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และทรัพยากรสินต่างๆ หลอมรวมและจัดตั้งเป็นคณะ ห้ายที่สุดแล้วชื่อจะเป็น “คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว” หรืออื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยจะมีวินิจฉัย ก็ย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพื่อให้องค์กรคณะที่เกิดขึ้น สามารถปฏิบัติการได้ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ที่มีความจำเป็นต่อโลกใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เราน่าจะเชื่อมั่นได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษแห่งชาติ สถาบัน ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ย่อมฉายโฉมท่ามกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่บริหารงานเชิงรุก สร้างนวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว ในห้วงเวลานี้ (2546-2554)

สภา มศว ยันตั้ง “เฉลิมชัย” อธิการบดี

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ชะลอการเสนอรายชื่อนพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แทน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน นพ.เฉลิมชัย ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งอธิการบดี และ สกอ. ได้ส่งเรื่องกลับไปให้ สภา มศว พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่ตอนนี้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และส่งเรื่องยืนยันไปที่ สกอ. เรียบร้อยแล้ว ว่าการดำเนินการที่ผ่านมามีความถูกต้อง และ นพ.เฉลิมชัย มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด

ด้าน ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่าทางสภา มศว ได้ส่งหนังสือยืนยันถึงคุณสมบัติของ นพ.เฉลิมชัย ว่ามีความเหมาะสมจากนี้ สกอ. จะต้องมาดูและวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ อีกรอบ และถ้าไม่มีปัญหาอะไร สกอ. จะเสนอทูลเกล้าต่อไป

หลังเลือกตั้ง

• รายงานพิเศษ

หลังเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงข้างมากคงเตรียมพร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นเช่นไรคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะรุนแรง สงบราบเรียบ หรือทหารจะออกมาตามคำรำลือ ก็คงยากจะคาดเดา แล้วน้องๆ ในรั้วอุดมศึกษา เห็นเป็นประการใด



ธนทัต อนิวรรณ หรือ แก๊ป นิสิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มองว่า การเลือกตั้งจบลงแล้ว เชื่อว่าปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงรายวัน ก็น่าจะลดลงบ้าง แต่ไม่มีทางหมดไปได้ และภาพที่เห็นหลังจากเลือกตั้งคือไม่มีศัตรูถาวรในหมู่นักการเมือง เพราะคงจะจับขั้วกันวนโดยเอาผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของพรรคการเมืองต่างๆ แต่ตนอยากเห็นทุกฝ่าย ทุกพรรคหยุดทะเลาะกัน หันหน้าเข้ามาปรองดอง เพื่อนำพาประเทศกลับมาสู่ความสงบสุข และที่สำคัญไม่ว่ากลุ่มไหนจะมาเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านควรทำความเข้าใจกับกลุ่มตนเองให้ยอมรับและเคารพผลการเลือกตั้งเพื่อจะได้ไม่มีความรุนแรงขึ้นมาอีก รวมทั้งตระหนักกับรู้ประสบการณ์จากการทะเลาะ เบาะแวงกัน ช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมาว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เลย

SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

หัวข้อทั่วไป 6 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2554

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนองานวิจัย
โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง
"ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์
จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

22 กรกฎาคม 2554 ห้องประชุม ชั้น 15
อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงบีบบ มาลากุล

เชิญชวน นิสิต อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม
พัฒนาศมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 9
สมัครผ่านระบบสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่

<http://train.swu.ac.th>

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 2 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2554

SWU
S.O.S.#8
ค้นหาผู้ทำกิจกรรมด้านแบบ
15-18 กรกฎาคม 2011
ณ บ้านอ. สว่าง จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การนิสิตคืออะไร??
"องค์การนิสิต" ให้อำนาจบริหารกิจการ
หรืออยากทำกิจกรรม เพียงแค่ถามหาพื้นที่?
นิตยสารนิสิตฉบับใหม่

เราทำกันแล้วหรือยัง "ผู้นำกิจกรรม" ในสังคม
แล้วคุณล่ะ? วิชาบังคับทุกคน โปรดอย่ามองข้าม!

SWU WEEKLY CONTEST 2011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชมรมส่วเสริมววนอดิเรก

ขอเชิญร่วม
ส่วผลงานเข้า
ประกวด

- 1. ภาพถ่าย PHOTO CONTEST**
ในหัวข้อเรื่อง "มศว"
พร้อมรูปภาพและคำบรรยาย
ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม
- 2. ออกแบบโปสเตอร์ POSTER CONTEST**
ในหัวข้อเรื่อง "คุณอยากรณรงค์อะไรใน มศว"
ขนาด B3 (ประมาณ 14 x 20")
ความละเอียด 300 pixels/inch
ไม่จำกัดรูปร่าง รูปแบบ วิธีการ
และความคิดสร้างสรรค์
- 3. วิดีโอสั้น VIDEO CONTEST**
ในหัวข้อเรื่อง "ONE DAY IN SWU"
ความยาวไม่เกิน 5 นาที
ในรูปแบบไฟล์ mp4, avi, mov

รับสมัครตั้งแต่วันที่
ถึง 31 กรกฎาคม 2554

ชิงเงินรางวัลสูงสุด CHIC!
ชมเชย มอบของที่ระลึก และเงินรางวัล

Print ในสัปดาห์ถัดมารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<http://www.facebook.com/HobbyClub.SWU>

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์การ
แพทย์ บริจาคได้ที่หน่วยงานการเงิน
และบัญชี ตึกอำนวยการ ชั้น 2 หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาล
ชลประทานมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาศรีนครินทร์ บัญชี 110-000168-2
(กรุณาโอนเงินรายละเอียดก่อนการ
บริจาค) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป โทร.
02-502-2345 ต่อ 1075-1015 ศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิทิน
กิจกรรมชาว มศว

นิทรรศการ/อบรม/สัมมนา

จำกัดคุณภาพบูรพาจารย์
29 มิถุนายน ศาสตราจารย์
สุจิต เหล่าสุนทร
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (มศว) ขอเชิญชม
นิทรรศการจำกัดคุณภาพ
บูรพาจารย์ 29 มิถุนายน
ศาสตราจารย์สุจิต
เหล่าสุนทร "จากศรัทธา
สู่ความสำเร็จ : ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต เหล่าสุนทร"
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษียร เหล่าสุนทร เป็นประธาน
เปิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยนิทรรศการ
ดังกล่าวจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ไปจนถึงวันที่
14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องวิชานิทรรศน์ อาคาร
ประธานมิตร (อาคาร 3) มศว ประธานมิตร เวล
08.30-16.30 น. ในวันและเวลาดังกล่าว

ทั่วไป/เบ็ดเตล็ด

ร่วมถวายเทียนพรรษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (มศว) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่
ปาน นางเหี้ย) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
และร่วมถวายผ้าป่าในการยกฐานพระอุโบสถวัด
มงคลโคธาวาส โดยตั้งต้นเทียนพรรษา ณ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มศว ประธานมิตร

ชมรมรัตนโกสินทร์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) จะจัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง ชมรมรัตน
โกสินทร์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-
12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องฯ โดย ศ.วิฑูญ เครืองาม
ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย โดยลงทะเบียนคนละ 100 บาท ยกเว้น
นิสิต แจกชื้อของทะเบียนได้ที่คุณอุมาพร นาคะวิริยะ
โทร.02-649-5439

**ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์
SWU CHANNEL**

โครงการให้ปีละ
เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 365 ต่อปี

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์การ
แพทย์ บริจาคได้ที่หน่วยงานการเงิน
และบัญชี ตึกอำนวยการ ชั้น 2 หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาล
ชลประทานมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาศรีนครินทร์ บัญชี 110-000168-2
(กรุณาโอนเงินรายละเอียดก่อนการ
บริจาค) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป โทร.
02-502-2345 ต่อ 1075-1015 ศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



Ambassador of the Islamic Republic of Iran
Srinakharinwirot University
June 20, 2011

H.E. Mr. Majid Bizmark เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย บรรยายเรื่อง "นโยบายการต่างประเทศของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน" โดยมี ดร. อุมาพร ศาคราการณิโธ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิเศษสัมพันธ์ โดยมีนิสิตสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว



สำนักคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย โดย ผศ. นพ.วิศาล มงคลธิติวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประธานมิตร



ปฐมนิเทศ ค.น.พ.วุฒิชัย อนาพงศพร คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554



นิสิตภาคศึกษารัฐศาสตร์ มศว รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ไปใช้สิทธิในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ทั้งภายใน มศว องครักษ์ และเทศบาลตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก